

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ WWF-ประเทศไทย ไทย เปิดตัวโครงการ Eco-Schools ณ โรงเรียน วรรณวิทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้และบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เยาวชน



นางวลัยทิพย์ พิริยะวารสกุล (ที่สามจากซ้าย) ประธานมูลนิธิอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นางสาวเยาวลักษณ์ เขียร
เซาว์ (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย)
พร้อมตัวแทนผู้บริหารอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนิตยา ตันยง (กลาง) คณะ
กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวรรณวิทย์และแกนนำนักเรียนโรงเรียนวรรณวิทย์ ในพิธีเปิดตัวโครงการ Eco-
Schools

จากรูป (ซ้าย-ขวา)

1. นายเดวิด คัมมิ่ง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ ประเทศมาเลเซีย และ
สปป.ลาว อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
2. นางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนางศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้
กรุ๊ป
3. นางวลัยทิพย์ พิริยะวารสกุล ประธานมูลนิธิอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
4. นางสาวนิตยา ตันยง คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวรรณวิทย์
5. นางสาวเยาวลักษณ์ เขียรเซาว์ ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-
ประเทศไทย)
6. ดร.วรภรณ์ ทองอ่อน ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศ
ไทย (WWF-ประเทศไทย)
7. นางสาวลิสซา ทอมมัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2560 – มูลนิธิอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มูลนิธิที่สนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนและสิ่ง
แวดล้อมของอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้บริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ชั้นนำในภูมิภาค
เอเชีย ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ

การ Eco-Schools ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพฯ ด้วยการมอบปลอกแขนสัญลักษณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่กลุ่มผู้นำนักเรียน เสมือนการมอบพันธกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ในมือ ของนักเรียนทุกคน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ช่วยดูแลและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผ่านการสนับสนุนด้านความรู้และแนะนำแนวทางการทำงานโดยทีมงานของ WWF-ประเทศไทย และสนับสนุนการดำเนินงานโดย มูลนิธิ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภายใต้โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต (Baht for a Better Life)

โครงการ Eco-Schools มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืน

แก่นักเรียน แนวคิดหลักของ Eco-Schools เริ่มตั้งแต่การวางแผนระดับนโยบาย การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียนและชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การดำเนินโครงการ Eco-Schools จะมุ่งเน้นการให้นักเรียนเป็นทั้งผู้คิด วางแผน และดำเนินโครงการภายในโรงเรียนของตนเอง เพื่อส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาสู่กิจกรรมนอกห้องเรียน ผ่านขั้นตอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1. จัดตั้งคณะทำงาน 2. ทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อม 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ติดตามและประเมินผล 5. บูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน 6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และ 7. การจัดทำ Eco-Code หรือคำขวัญประจำโครงการ

สำหรับกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ ครั้งนี้ นอกจากการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินโครงการ Eco-Schools

แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียนแล้ว พนักงานจิตอาสาจากโรงแรมอมารีในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้ผ่าน

ฐานเกม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขยะและวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้น อันจะนำไปสู่แนวทางในการปรับใช้

ในแผนการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีแผนขยายโครงการ Eco-Schools ร่วมกับ WWF-ประเทศไทยและโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดที่มีโรงแรมอมารีตั้งอยู่ต่อไปในอนาคต เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ประกอบธุรกิจต่อไป